



EVENT

เปิดศึก! นวัตกรรมรถ BUS & TRUCK '17

🕒 10/12/2017 📍 SHANYA

ประชัน นวัตกรรมรถ เพื่อการพาณิชย์ กิจการพิเศษ แบนด์ชนนำร่วมโชว์ของเด็ด!!

BUS & TRUCK '17 งานใหญ่ในรอบปีที่รวบรวมเอาเหล่าขุนพลรถใหญ่แบบ
รนต์ดัง มาจัดแสดงไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยนวัตกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน
อะไหล่ และอุปกรณ์เด็ดต่าง ๆ ของรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ

งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระดับ
ชนกันมาจัดโปรโมชันในแบบสุดพิเศษเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เรียก
ได้ว่าเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ และเป็นช่องทางให้
ผู้ผลิตรายานยนต์และผู้ประกอบการขนส่งได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจระดับประเทศ

งานรถใหญ่ระดับอาเซียนที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 14 ปี เรียกว่าสอดคล้องกันตั้งแต่กลางปี เพราะมีแบรนด์ชั้นนำอย่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์, ไคสซาร์เทค และกูดเท็มพ์ ที่ปักธงพร้อมร่วมโชว์นวัตกรรมเด็ดในงานทั้งนี้ 3 แบรนด์ดังอย่าง เมอร์เซเดส-เบนซ์, ไคสซาร์เทค และกูดเท็มพ์ แสดงความเชื่อมั่นในงาน BUS & TRUCK '17 ด้วยการเซ็นสัญญาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และมีการเตรียมนวัตกรรมและของเด็ดของดีมาเปิดตัวและร่วมโชว์ในปลายปีนี้

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) เผยว่า บริษัทฯ จะมีการนำนวัตกรรมรถใหญ่เบนซ์ 3 รุ่น 3 แบบ อย่าง รถบัส รุ่น 917 รถตู้สปริงเตอร์ และรถหัวลากรุ่น Actros โฉมใหม่มาให้ได้ชม มั่นใจว่าจะได้รับความนิยมจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนส่งแน่นอน นอกจากนี้ ไคสซาร์เทค ซึ่งเคยร่วมงานนี้ในก่อนและได้รับฟีดแบ็คที่ดีเนื่องจากกลุ่มรถบัสได้เข้ามาซื้อ Cloud Servers เพราะมีราคาถูกและทำงานได้หลายรูปแบบ ก็คาดว่าจะปีนี้มีกลุ่มลูกค้ามาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น โดยได้เตรียมสินค้านวัตกรรมและโปรโมชั่นมาให้แบบจัดเต็ม รวมถึงกูดเท็มพ์ ที่ร่วมแสดงสินค้าติดต่อกันมาสองปี และได้รับความสนใจเกินคาดทุกครั้ง ทั้งห้องเย็นและแอร์ดีเซลโดยสาร มั่นใจในศักยภาพของลูกค้าที่เข้าร่วมชมงาน ทั้งชาวไทยและในอาเซียนมีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก



คิมเมอร์ นาไฮดรอลิคยกสูงเปิดตัวในงาน BUS & TRUCK '17 หวังให้กลุ่มขนส่งใช้เป็นช่องทางใหม่ในการลงทุน พร้อมนำวินซ์ตัวลากกระบะให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มขนส่ง

คุณเคิม คาทัสมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเมอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายไฮดรอลิคและกระบะยกไฮดรอลิค เปิดเผยว่า ด้วยทางบริษัทฯ ได้ทำการนำเข้าและจำหน่ายไฮดรอลิคยกสูงยี่ห้อ HIDROMAS จากกลุ่มประเทศยุโรป จึงได้นำมาเปิดตัวในงาน BUS & TRUCK '17 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ มากที่สุด